

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website home.kpmg/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ home.kpmg/th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การซื้อธุรกิจ	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 4, 5, 14, 17 ของงบการเงินรวม	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ในปี 2564 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาการซื้อธุรกิจบริษัท ทู ไลฟ์ โบรกเกอร์ และบริษัท ทู เอ็กตรา โบรกเกอร์ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทบันทึกกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 64 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</p> <p>การบันทึกบัญชีตามวิธีซื้อสำหรับการรวมธุรกิจมีความซับซ้อนและต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา รวมถึงสิ่งตอบแทนในการซื้อโดยผลแตกต่างจะถูกบันทึกเป็นค่าความนิยมหรือกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม โดยกลุ่มบริษัทได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระจากภายนอก เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม</p> <p>เนื่องจากความมีสาระสำคัญของรายการและเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญและมีความซับซ้อนในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าการบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญ โดยการอ่านสัญญาซื้อขายธุรกิจ และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจ ตลอดจนประเมินความเหมาะสมในการระบุสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาทั้งหมดรวมถึงสิ่งตอบแทนในการซื้อซึ่งประเมินโดยกลุ่มบริษัท • ประเมินความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัท • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติและวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ โดยเปรียบเทียบข้อสมมติกับข้อมูลที่เผยแพร่และทดสอบการคำนวณ • ประเมินความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 5, 21 ของงบการเงินรวม	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือธุรกิจนายหน้าประกันภัย ซึ่งรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าซึ่งได้รับขึ้นอยู่กับอัตราค่านายหน้าทีระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายหน้ากับบริษัทประกันภัย และเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและประกันชีวิตแต่ละประเภท</p> <p>เนื่องจากความหลากหลายของอัตราค่านายหน้าและค่าบริการอื่น และประเภทของกรมธรรม์ ประกอบกับความไม่แน่นอนจากการยกเลิกกรมธรรม์ในระหว่างช่วงเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าซึ่งวัดมูลค่าไม่เหมาะสม และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ไม่เหมาะสม</p> <p>ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทดสอบการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจการควบคุมและสุ่มตัวอย่างมาทดสอบความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ • สุ่มตัวอย่างสัญญาบริการที่กลุ่มบริษัททำกับบริษัทประกัน เพื่อประเมินการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา • สุ่มทดสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อทดสอบว่ามีการรับรู้รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าตามรอบระยะเวลาบัญชีที่เหมาะสม • ประเมินความเหมาะสมของสำรองการยกเลิกกรมธรรม์โดยสุ่มทดสอบเอกสารยกเลิกกรมธรรม์ที่เกิดหลังรอบระยะเวลารายงานและเปรียบเทียบกับสำรองที่รับรู้ • วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าบริการอื่นกับอัตราตามที่ระบุในสัญญา เพื่อหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ค่านายหน้าและค่าบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี • ประเมินความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทจากการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวม ณ วันที่และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ของกลุ่มบริษัทและบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น และได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว



(โชคชัย งามวุฒิกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 9728

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2564	2563	2564	2563
			(ปรับปรุงใหม่)		
			(บาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	804,039,483	1,110,414,354	58,851,442	442,564,922
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล	8	118,345,989	-	-	-
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	9	514,025,698	424,972,513	4,374,709	4,426,014
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	40,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	3,199,195	6,399,996	-	-
เงินปันผลค้างรับ	6	-	-	303,999,690	317,999,604
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10, 26	499,465,325	538,553,081	480,324,025	500,356,942
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		49,524,810	49,637,657	216,534	249,006
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,988,600,500	2,129,977,601	887,766,400	1,265,596,488
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	4,288,858	2,101,008	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12, 26	1,095,836,661	736,215,723	773,950,391	512,081,910
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	-	799,451,422	475,451,922
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	3,123,220	-	-
อาคารและอุปกรณ์	15	79,143,198	93,678,380	23,175	108,556
สินทรัพย์สิทธิการไว้	16	483,719,241	581,956,312	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17	755,676,534	22,409,599	11	45,822
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	23	27,209,957	32,648,526	-	7,317,893
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,921,446	4,956,696	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,447,795,895	1,477,089,464	1,573,424,999	995,006,103
รวมสินทรัพย์		4,436,396,395	3,607,067,065	2,461,191,399	2,260,602,591

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2564	2563	2564	2563
			(ปรับปรุงใหม่)		
			(บาท)		
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	422,585,068	306,018,572	954,300	941,063
ค่าเบี้ยประกันรับล่วงหน้า		81,238,266	86,529,353	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	99,077,357	98,389,401	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		83,241,582	78,067,479	32,617	337,830
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น		14,625,966	10,799,818	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6	28,215,180	30,788,655	50,726	40,627
รวมหนี้สินหมุนเวียน		728,983,419	610,593,278	1,037,643	1,319,520
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16	400,710,525	494,332,240	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	181,024,173	-	35,523,545	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19	115,092,253	102,493,957	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		696,826,951	596,826,197	35,523,545	-
รวมหนี้สิน		1,425,810,370	1,207,419,475	36,561,188	1,319,520
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	30				
ทุนจดทะเบียน					
(หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
(หุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น)		300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,606,753,420	1,606,753,420	1,606,753,420	1,606,753,420
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน		67,932,017	67,932,017	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		529,180,937	423,221,799	345,372,205	350,790,265
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		142,504,586	(28,260,614)	142,504,586	(28,260,614)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		2,676,370,960	2,399,646,622	2,424,630,211	2,259,283,071
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	6	334,215,065	968	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,010,586,025	2,399,647,590	2,424,630,211	2,259,283,071
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,436,396,395	3,607,067,065	2,461,191,399	2,260,602,591

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2563	2564	2563	
	(บาท)				
รายได้					
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	21	3,273,582,492	3,082,508,621	-	-
รายได้เงินปันผล	21	10,194,010	7,000,000	774,193,470	618,999,457
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	4	63,808,938	-	-	-
รายได้อื่น	21	52,548,594	11,022,482	594,647	1,148,040
รวมรายได้		3,400,134,034	3,100,531,103	774,788,117	620,147,497
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการ	22	1,544,588,090	1,517,434,793	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	22	780,959,539	747,379,471	11,774,587	11,644,404
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13	-	-	1,600,000	-
รวมค่าใช้จ่าย		2,325,547,629	2,264,814,264	13,374,587	11,644,404
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		1,074,586,405	835,716,839	761,413,530	608,503,093
รายได้ทางการเงิน	21	26,877,783	35,546,408	13,631,547	18,805,919
ต้นทุนทางการเงิน		(1,708,990)	(2,091,779)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่วิธีส่วนได้เสีย	13	(1,600,000)	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,098,155,198	869,171,468	775,045,077	627,309,012
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(206,385,203)	(167,175,696)	(469,189)	(1,639,589)
กำไรสำหรับปี		891,769,995	701,995,772	774,575,888	625,669,423
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
<i>รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>					
ผลกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	23	170,765,200	(22,062,236)	170,765,200	(22,062,236)
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ - สุทธิจากภาษีเงินได้	19, 23	(4,478,057)	(546,970)	-	-
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		166,287,143	(22,609,206)	170,765,200	(22,062,236)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		166,287,143	(22,609,206)	170,765,200	(22,062,236)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		1,058,057,138	679,386,566	945,341,088	603,607,187
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		890,430,843	701,995,239	774,575,888	625,669,423
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,339,152	533	-	-
		891,769,995	701,995,772	774,575,888	625,669,423
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		1,056,717,986	679,386,047	945,341,088	603,607,187
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,339,152	519	-	-
		1,058,057,138	679,386,566	945,341,088	603,607,187
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	24	1.48	1.17	1.29	1.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม			
		กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
		ผลกำไร(ขาดทุน)				ผลกำไร(ขาดทุน)				ผลกำไร(ขาดทุน)			
		จากเงินลงทุนใน				จากเงินลงทุนใน				จากเงินลงทุนใน			
		ตราสารทุน				ตราสารทุน				ตราสารทุน			
		ที่กำหนดให้				ที่กำหนดให้				ที่กำหนดให้			
		วัตถุประสงค์				วัตถุประสงค์				วัตถุประสงค์			
		วัตถุประสงค์อื่น				วัตถุประสงค์อื่น				วัตถุประสงค์อื่น			
		ส่วนของผู้ถือหุ้น				ส่วนของผู้ถือหุ้น				ส่วนของผู้ถือหุ้น			
		ของ				ของ				ของ			
		บริษัทใหญ่				บริษัทใหญ่				บริษัทใหญ่			
		(บาท)				(บาท)				(บาท)			
หมายเหตุ	ยังไม่ได้จัดสรร	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ส่วนเกินตามบัญชี	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
		300,000,000	1,606,753,420	67,932,017	30,000,000	423,221,799	(28,260,614)	(28,260,614)	2,399,646,622	968	2,399,647,590		
25	รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					(779,993,648)			(779,993,648)		(779,993,648)		
	การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น												
	เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท												
	เงินปันผลจ่ายส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย												
	รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					(779,993,648)			(779,993,648)		(779,993,648)		
14	การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ได้เสียในบริษัทย่อย												
	การได้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง												
	การได้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมซึ่งอำนาจควบคุมเปลี่ยนแปลง												
	รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ได้เสียในบริษัทย่อย												
	รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					(779,993,648)			(779,993,648)		(779,993,648)		
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					890,430,843			890,430,843	1,339,152	891,769,995		
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จก่อน					(4,478,057)			166,287,143		166,287,143		
	รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี					885,952,786			1,056,717,986	1,339,152	1,058,057,138		
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	300,000,000	1,606,753,420	67,932,017	30,000,000	529,180,937	142,504,586	142,504,586	2,676,370,960	334,215,065	3,010,586,025		

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสะสม

		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
		ผลขาดทุนจาก				
		เงินลงทุนใน				
		ตราสารทุน		รวมองค์		
		ที่กำกับดูแลให้		ประกอบ		
		วัตถุประสงค์ด้วย		อื่นของ		
		มูลค่าสุทธิรวม		ส่วนของ		
		ผ่านกำไรขาดทุน		ผู้ถือหุ้น		
		เบ็ดเสร็จอื่น				
		(บาท)				
หมายเหตุ						
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	ทุน	ยังไม่ได้	ส่วนของ	รวม
	ที่ออกและ	มูลค่าหุ้น	สำรอง	จัดสรร	ส่วนของ	ส่วนของ
	ชำระแล้ว	สามัญ	ตาม		ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น
			กฎหมาย			
	300,000,000	1,606,753,420	30,000,000	355,120,771	(6,198,378)	2,285,675,813
25	-	-	-	(629,999,929)	-	(629,999,929)
	-	-	-	(629,999,929)	-	(629,999,929)
	-	-	-	(629,999,929)	-	(629,999,929)
	-	-	-	625,669,423	-	625,669,423
	-	-	-	-	(22,062,236)	(22,062,236)
	-	-	-	625,669,423	(22,062,236)	603,607,187
	300,000,000	1,606,753,420	30,000,000	350,790,265	(28,260,614)	2,259,283,071

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
 กำไร

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี
 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(บาท)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	891,769,995	701,995,772	774,575,888	625,669,423
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ภาษีเงินได้	23	206,385,203	167,175,696	469,189
ต้นทุนทางการเงิน		1,708,990	2,091,779	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		170,543,571	147,305,573	131,192
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		(1,546,733)	2,099,661	(750,687)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		12,525,283	10,809,475	-
กลับรายการประมาณการหนี้สิน		3,826,149	177,854	-
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้				
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุน		(595,735)	(1,316,333)	(594,647)
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)		1,600,000	-	1,600,000
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		62,957	(753,567)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์		26,764	38,497	-
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่าใหม่		240,503	(40,377)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		2,156	21,524	-
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	6	(63,808,938)	-	-
เงินปันผลรับ		(10,194,010)	(7,000,000)	(774,193,470)
ดอกเบี้ยรับ		(26,953,988)	(35,545,337)	(13,631,547)
		1,185,592,167	987,060,217	(12,394,082)
				(10,221,490)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		(73,769,429)	(69,514,145)	-
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล		(118,345,989)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		292,474	3,093,772	32,472
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,035,250	(4,956,696)	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		(227,709)	8,122,719	-
เจ้าหนี้ค่าเบี่ยงประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		106,801,883	(110,590,544)	13,237
ค่าเบี่ยงประกันภัยรับล่วงหน้า		(5,340,907)	6,834,095	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(บาท)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)				
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5,159,684)	2,383,530	10,099	(28,942)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(109,233)	-	-
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(5,524,559)	-	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	1,087,353,497	822,323,715	(12,338,274)	(9,517,362)
ภาษีเงินได้รับคืน	4,211,672	1,402,914	-	-
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(213,646,009)	(126,641,810)	(624,265)	(3,552,725)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	877,919,160	697,084,819	(12,962,539)	(13,070,087)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(346)	799,992	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	4, 14	(230,707,935)	-	-
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(98,729,378)	(319,300,000)	(100,000,000)	(269,300,000)
เงินสดรับสุทธิจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	100,356,942	690,310,799	120,627,564	630,218,769
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(143,520,272)	(174,676,983)	(48,520,272)	(129,677,795)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	4,000,100	-	-
เงินสดรับจากการได้ถอนเงินลงทุนในหุ้นผู้ที่วัดมูลค่าด้วย ราคาทุนตัดจำหน่าย	38,000,000	-	-	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย	14	-	(323,999,500)	(4,999,800)
เงินสดรับจากการขายลงทุนในบริษัทย่อย	14	12,000,000	-	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม	13	(1,600,000)	(1,600,000)	-
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	4,000,030	-	-	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	22,013	1,310,722	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(15,391,102)	(55,431,309)	-	(3,852)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(12,710,294)	(13,753,442)	-	-
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,399,996	6,399,996	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(40,000,000)	-
เงินปันผลรับ	10,194,010	7,000,000	788,193,384	630,999,473
ดอกเบี้ยรับ	29,997,090	35,903,753	14,541,832	19,290,776
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(301,689,246)	182,563,628	409,243,008	876,527,571

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(บาท)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมกรรมการ	(1,000,000)	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(99,901,307)	(96,835,822)	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(1,708,990)	(2,091,779)	-	-
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	25 (779,994,488)	(630,000,472)	(779,993,948)	(629,999,929)
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(882,604,785)</u>	<u>(728,928,073)</u>	<u>(779,993,948)</u>	<u>(629,999,929)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(306,374,871)	150,720,374	(383,713,479)	233,457,555
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม	1,110,414,354	959,693,980	442,564,921	209,107,367
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม	<u>804,039,483</u>	<u>1,110,414,354</u>	<u>58,851,442</u>	<u>442,564,922</u>
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์	1,155,854	(7,242,195)	-	(3,852)
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10,582	(34,069)	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า	6,727,045	(59,638,808)	-	-
เงินปันผลค้างรับ	-	-	303,999,690	317,999,604

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ สารบัญ

- 1 ข้อมูลทั่วไป
- 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
- 3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
- 4 การซื้อบริษัทย่อย
- 5 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- 8 เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล
- 9 รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- 10 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
- 11 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
- 12 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- 13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
- 14 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- 15 อาคารและอุปกรณ์
- 16 สินทรัพย์สิทธิการใช้และสัญญาเช่า
- 17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- 18 เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
- 19 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
- 20 สำรองตามกฎหมาย
- 21 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
- 22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
- 23 ภาษีเงินได้
- 24 กำไรต่อหุ้น
- 25 เงินปันผล
- 26 เครื่องมือทางการเงิน
- 27 การบริหารจัดการทุน
- 28 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- 29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
- 30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียนของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขี้ยว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

บริษัทใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต สินเชื่อส่วนบุคคลและให้บริการจัดหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุแต่ละข้อได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงเป็นครั้งแรกซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ทั้งนี้ได้เปิดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีไว้ในหมายเหตุข้อ 3

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

กลุ่มบริษัทได้นำกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 48/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และทำการปรับปรุงงบการเงินรวมที่นำมาแสดงเปรียบเทียบ

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินใหม่กำหนดว่าในกรณีที่ตัวการให้ตัวแทนกระทำการในนามของตัวการ และเพื่อประโยชน์ของตัวการ แม้ว่าทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ในความดูแลของตัวแทน ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่สินทรัพย์ของตัวแทน แม้ว่าตัวแทนจะมีภาระผูกพันในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่ตัวการควบคุมให้กับบุคคลที่สาม ภาระผูกพันนั้นก็ไม่ใช่หนี้สินของตัวแทน เพราะทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจที่จะโอนไปเป็นทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของตัวการ ไม่ใช่ของตัวแทน

ผลกระทบของการปรับปรุงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบกระแสเงินสดรวมจากการนำกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก ทำให้กลุ่มบริษัทปรับปรุงรายการสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากธนาคารสำหรับค่าเบี้ยประกันภัยที่กลุ่มบริษัทได้รับจากผู้เอาประกันภัยซึ่งต้องนำส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย และกลุ่มบริษัทไม่สามารถนำไปใช้หรือหาประโยชน์ หรือ หักค่าใช้จ่ายใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหน้า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงรายการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเงินรอนำส่งในงบการเงิน โดยผลกระทบที่มีต่อสินทรัพย์และหนี้สินและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	งบการเงินรวม รายการปรับปรุง (พันบาท)	ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,107,048	3,366	1,110,414
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	1,060,048	(1,060,048)	-
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	715,135	(290,163)	424,972
เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(1,258,149)	952,131	(306,018)
ค่าเบี่ยประกันภัยรับล่วงหน้า	(481,243)	394,714	(86,529)
		-	
งบกระแสเงินสด			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้	(135,610)	135,610	-
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(41,315)	(28,199)	(69,514)
เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(37,595)	(72,996)	(110,591)
ค่าเบี่ยประกันภัยรับล่วงหน้า	38,183	(31,349)	6,834
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น		3,066	

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไม่ส่งผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4 การซื้อบริษัทย่อย

(ก) บริษัท ทูโลฟ โบรมเกอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท ทูโลฟ โบรมเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันชีวิตแบบกลุ่ม โดยการซื้อหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษัทร้อยละ 51 ทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน บริษัท ทูโลฟ โบรมเกอร์ จำกัด เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 51 สิ่งตอบแทนที่จ่ายประกอบด้วยเงินสดจำนวน 250 ล้านบาท กลุ่มบริษัทถือรายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจำนวน 2.15 ล้านบาทซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

การมีอำนาจควบคุมใน บริษัท ทูโลฟ โบรมเกอร์ จำกัด จะทำให้กลุ่มบริษัทมีช่องทางการขายประกันชีวิตแบบกลุ่มของบริษัท ทูโลฟ โบรมเกอร์ จำกัด กลุ่มบริษัทคาดว่า การซื้อธุรกิจดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของประกันชีวิตแบบกลุ่มเพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าของผู้ถูกซื้อ

ในระหว่างปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ทูโลฟ โบรมเกอร์ จำกัด มีรายได้เป็นจำนวนเงิน 46.4 ล้านบาท และกำไร จำนวนเงิน 25.3 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 107.1 ล้านบาท และกำไรรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 61.1 ล้านบาท ในการกำหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ายบริหารใช้ข้อสมมติในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มบริษัทมีข้อตกลงที่จะจ่ายสิ่งตอบแทนเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นให้แก่กลุ่มบริษัท ถ้าผู้ถูกซื้อมีกำไรสุทธิในปีปัจจุบัน และปี 2565 สูงกว่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และมีข้อตกลงที่จะรับสิ่งตอบแทนเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นให้แก่กลุ่มบริษัท ถ้าผู้ถูกซื้อมีกำไรสุทธิ ในปีปัจจุบัน และปี 2565 ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยกลุ่มบริษัทคาดว่าผู้ถูกซื้อมีกำไรสุทธิใกล้เคียงกับประมาณการที่กำหนดไว้ในสัญญาจึงไม่บันทึกสิ่งตอบแทนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ณ วันที่ซื้อธุรกิจ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา	หมายเหตุ	มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		29,699
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		8,935
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		721,615
เจ้าหนี้ค่าเบี่ยงประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		(1,186)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		(144,323)
สินทรัพย์อื่น / หนี้สินอื่น - สุทธิ		487
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้		615,227
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 49)		(301,461)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ		313,766
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม		(63,766)
สิ่งตอบแทนที่โอนให้		250,000
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย		29,699
เงินสดที่จ่าย		(250,000)
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ		(220,301)

กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาที่วัดมูลค่า ซึ่งหากมีข้อมูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจและรับทราบข้อเท็จจริงที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ จะทำการปรับปรุงสำรองดังกล่าว หรือหากมีการประมาณสำรองเพิ่มเติมที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กรณีดังกล่าวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่

(๗) บริษัท ทูเอ็กซ์ตรา โบรมเกอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในบริษัท ทูเอ็กซ์ตรา โบรมเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันวินาศภัย โดยการซื้อหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษัทร้อยละ 51 ทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน บริษัท ทูโลฟ โบรมเกอร์ จำกัด เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 51 สิ่งตอบแทนที่จ่ายประกอบด้วยเงินสดจำนวน 16 ล้านบาท กลุ่มบริษัทถือรายการดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การมีอำนาจควบคุมใน บริษัท ทูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด จะทำให้กลุ่มบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายประกันวินาศภัยที่หลากหลายครอบคลุมผลิตภัณฑ์และลูกค้าใหม่เกี่ยวกับการประกันบุคคลค่าประกันของบริษัท ทูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด กลุ่มบริษัทคาดว่า การซื้อธุรกิจดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าของผู้ถูกซื้อ

ในระหว่างปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ทูไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด มีรายได้เป็นจำนวนเงิน 5.5 ล้านบาท และกำไรจำนวนเงิน 1.3 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 11.8 ล้านบาท และกำไรรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 2.3 ล้านบาท ในการกำหนดมูลค่าดังกล่าว ฝ่ายบริหารใช้ข้อสมมติในการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม โดยถือเสมือนว่าการรวมกิจการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา

	หมายเหตุ	มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		5,759
รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		7,735
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		31,045
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		(6,712)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		(6,209)
สินทรัพย์อื่น / หนี้สินอื่น - สุทธิ		(160)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้		31,458
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ 49)		(15,414)
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ		16,044
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม		(44)
สิ่งตอบแทนที่โอนให้		16,000
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการซื้อบริษัทย่อย		5,759
เงินสดที่จ่าย		(16,000)
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ		(10,241)

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องในระหว่างช่วงเวลาที่วัดมูลค่า ซึ่งหากมีข้อมูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจและรับทราบข้อเท็จจริงที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ จะทำการปรับปรุงสำรongsดังกล่าว หรือหากมีการประมาณสำรongsเพิ่มเติมที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กรณีดังกล่าวการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่

5 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในหมายเหตุ 3

(ก) เครื่องมือทางการเงิน

(1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อบริษัทเป็นผู้สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาเว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มานั้นบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีคอกเบี้ยที่แท้จริง คอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการ คัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีคอกเบี่ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้คอกเบี่ย กำไร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

(3) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลาด สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ

- ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เต็มจำนวน อีกทั้งกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น ดังนั้นทุกวันนี้ในรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของรายได้ค่านายหน้าค้างรับและลูกหนี้อื่น โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

(4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกฎบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการค้ำค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(5) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก

(ค) รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น

รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่นรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

(ง) **เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

(จ) **อาคารและอุปกรณ์**

อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ และต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคากำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคาร	5 และ 20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารและอาคารเช่า	3, 5 และ 10 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	3 และ 10 ปี
ยานพาหนะ	3 และ 5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

(ค) สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาออกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาเช่า บริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงได้ดังนี้

ที่ดิน	3 - 5	ปี
อาคาร	1 - 8	ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	4 - 5	ปี
ยานพาหนะ	2 - 3	ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัตถุดิบเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัตถุดิบด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว ยกเว้นสัญญาเช่าได้รับส่วนลดค่าเช่าจากสถานการณ์ COVID-19 และกลุ่มบริษัทเลือกไม่ประเมินว่าการได้รับส่วนลดค่าเช่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า และบันทึกผลกระทบเข้ากำไรขาดทุนโดยไม่วัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่

(ข) **สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่ารายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	3 ถึง 10	ปี
ค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์	3 ถึง 10	ปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	10	ปี

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ซึ่งจะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฉ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ญ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ฉ) สำรองการยกเลิกกรรมธรรม์ประกันภัย

บริษัทย่อยมีการประมาณการสำรองการยกเลิกกรรมธรรม์ประกันภัยจากการที่ผู้เอาประกันสามารถยกเลิกกรรมธรรม์ประกันภัยในช่วงเวลาที่กรรมธรรม์มีผลบังคับได้ โดยฝ่ายบริหารพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตและ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการยกเลิกกรรมธรรม์ของผู้เอาประกัน

(ค) รายได้

รายได้ค่าบริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทให้บริการเสร็จสิ้น ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเรียกเก็บเงินได้

รายได้ค่านายหน้า

รายได้ค่านายหน้ารับรู้เป็นรายได้เมื่อวันที่กรรมธรรม์มีผลบังคับสุทธิจากส่วนลดจ่าย และได้ให้บริการแล้วเสร็จ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(จ) รายได้อื่น

รายได้อื่นซึ่งประกอบด้วยเงินปันผลและอื่นๆ โดยทั่วไปบันทึกด้วยเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ข) ดอกเบียร์รับ

ดอกเบียร์รับและดอกเบียร์จ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบียร์ที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบียร์รับและดอกเบียร์จ่าย อัตราดอกเบียร์ที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการค้ำค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน

(ค) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ออกหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว สำหรับการรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ณ) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(ด) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุม หรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(ด) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 13 และ 14 สำหรับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัท ในระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อีเทอนอล โกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท แคสแมท จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ที เจ เอ็น อินซัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีซี เสนดิง จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทูไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทูเอ็กซ์ตรา โบรคเกอร์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทีคิวซี จำกัด	บริษัทย่อย
(เดิมชื่อ บริษัท คาราเคลี่ ซ้อปปีง จำกัด)	
บริษัท ชัวร์ครบ.คอม จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ทีคิวดี จำกัด	บริษัทร่วม
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท บริลเลียนท์ เซอร์เวซ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน
บริษัท คาราเคลี่ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน
บริษัท คาราเคลี่ ทัวร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน
บริษัท พรีเมียร์พลัส 2021 จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน
(เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ คอนซูเมอร์ จำกัด)	
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน
บริษัท บิวดี เทวนดีโฟร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน
บริษัท วันลอร์ออฟฟิศ จำกัด	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	17,339	19,403	-	-
จ่ายค่าเช่าและค่าบริการ	67,130	76,327	-	-
เงินปันผลจ่าย	397,020	320,670	397,020	320,670
ขายทรัพย์สิน	-	925	-	-

บริษัทย่อย

เงินปันผลรับ	-	-	763,999	611,999
--------------	---	---	---------	---------

บริษัทร่วม

ดอกเบี้ยรับ	166	327	-	-
ซื้อทรัพย์สิน	3,500	7,250	-	-
ค่าบริการจ่าย	-	6,867	-	-

ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	58,315	55,804	4,060	3,151
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5,164	5,139	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	63,479	60,943	4,060	3,151

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

เงินปันผลรับ	8,034	7,000	8,034	7,000
รายได้ค่านายหน้า	497,965	721,583	-	-
รายได้ค่าบริการอื่น	409,461	576,307	-	-
รายได้ค่าบริการสารสนเทศ	138	138	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	819	7,078	-	-
ค่าโฆษณา	300	11,685	-	-

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
			(พันบาท)	
ซื้อสินทรัพย์	8	-	-	-
ค่าบริการจ่าย	8,684	593	-	227
ค่าฝึกอบรม	230	45	-	-
เงินปันผลจ่าย	57,237	48,905	57,237	48,905
ค่าบริจาค	100	-	-	-
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
เงินปันผลจ่าย	53,103	40,320	53,102	40,319

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
			(พันบาท)	
รายได้ค่าบริการค้างรับและ				
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	146,794	121,954	-	-
รวม	146,794	121,954	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า				
บริษัทร่วม	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
เงินปันผลค้างรับ				
บริษัทย่อย	-	-	304,000	318,000
รวม	-	-	304,000	318,000

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
			(พันบาท)	
เงินประกันการเช่า				
บริษัทใหญ่	19,056	18,497	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	368	-	-	-
รวม	19,424	18,497	-	-
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย *				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	315,612	182,651	-	-
รวม	315,612	182,651	-	-
* ยอดก่อนหักเงินฝากธนาคารสำหรับเบี้ยประกันภัยรอนาส่งและก่อนหักลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย				
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทใหญ่	1,365	1,246	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	90	677	-	227
รวม	1,455	1,923	-	227
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	336	33	-	-
รวม	336	33	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
บริษัทใหญ่	448,470	522,045	-	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,116	499	-	-
รวม	450,586	522,544	-	-

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2563	2564	2563	(พันบาท)		2564
	(ร้อยละต่อปี)					
บริษัท อีซี เอนคิง จำกัด	1	-	-	40,000	-	40,000
สุทธิ			-			40,000
	งบการเงินรวม					
	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม			ณ วันที่ 31 ธันวาคม
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	2563	2564	2563	(พันบาท)		2564
	(ร้อยละต่อปี)					
บริษัท ทีคิวดี จำกัด						
(2563: บริษัท ทีคิวแอลดี						
จำกัด)	2.50	2.50	9,600	-	(6,400)	3,200
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ						
ภายใน 1 ปี			(6,400)	-	3,200	(3,200)
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้าน						
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น			(77)	-	77	-
สุทธิ			3,123			-
	งบการเงินรวม					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				2564	2563	
				(พันบาท)		
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืม (กลับรายการ)				(77)	77	
รวม				(77)	77	

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(พันบาท)		
เงินสด	1,092	658	-	-
เงินฝากธนาคาร	802,947	1,109,756	58,851	422,565
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	804,039	1,110,414	58,851	422,565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทที่มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.60 ต่อปี)

8 เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล	118,346	-	-	-
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-
รวมเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล	118,346	-	-	-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและให้บริการเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลโดยมีระยะเวลาผ่อนชำระตั้งแต่ 3 ถึง 6 เดือน

บริษัท ทีทีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

9 รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563 (ปรับปรุงใหม่) (พันบาท)	2564	2563
รายได้ค่าบริการค้างรับ - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	88,003	72,531	-	-
เกินกำหนดชำระ				
1 - 90วัน	45,695	29,418	-	-
91 - 180วัน	282	15,186	-	-
181 - 365วัน	10,271	2,934	-	-
มากกว่า 365 วัน	2,543	1,885	-	-
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ - กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	146,794	121,954	-	-
รายได้ค่าบริการค้างรับ - กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	241,287	230,372	-	-
เกินกำหนดชำระ				
1 - 90วัน	73,365	53,421	-	-
91 - 180วัน	4,292	3,749	-	-
181 - 365วัน	19,248	1,804	-	-
มากกว่า 365 วัน	2,884	1,308	-	-
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ - กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน	341,076	290,654	-	-
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ	487,870	412,608	-	-
หัก เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย (ผลกระทบ จากการหักกลบสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน)	-	-	-	-
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับ - สุทธิ	487,870	412,608	-	-

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(พันบาท)		
ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันที่มีภาระ				
ทางกฎหมาย	346	447	-	-
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(346)	(447)	-	-
ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย - สุทธิ	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	43	-
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	6,610	8,564	4,331	4,426
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16,812	-	-	-
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,960	2,599	-	-
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>25,382</u>	<u>11,163</u>	<u>4,374</u>	<u>4,426</u>
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(828)	(1,218)	-	-
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น- สุทธิ	<u>24,554</u>	<u>9,945</u>	<u>4,374</u>	<u>4,426</u>
เงินให้กู้ยืมพนักงาน	1,601	2,419	-	-
รวมรายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>514,025</u>	<u>424,972</u>	<u>4,374</u>	<u>4,426</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กู้ยืมพนักงานมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี โดยสัญญาที่กำหนดระยะเวลา 1 ปี

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(พันบาท)	
- กลับรายการ	(491)	(552)

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

10 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
	ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
	(พันบาท)			
เงินฝากประจำที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	400,002		500,359	
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-		-	
รวมเงินฝากประจำที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี	400,002		500,359	
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี	39,000		38,044	
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(80)		(17)	
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี	38,920		38,027	
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
หน่วยลงทุน	60,169	60,543	167	167
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	374	-	-	-
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	60,543	60,543	167	167
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	499,465		538,553	

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
	(พันบาท)			
เงินฝากประจำที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี	400,000		500,357	
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-		-	
รวมเงินฝากประจำที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี	400,000		500,357	
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี	20,000		-	
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(51)		-	
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี	19,949		-	
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
หน่วยลงทุน	60,001	60,375	-	-
บวก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	374	-	-	-
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	60,375	60,375	-	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ	480,324		500,357	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นของกลุ่มบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ถึง 5.00 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.25 ถึง 3.00 ต่อปี)

11 เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยได้ใช้เงินฝากประจำจำนวน 2.1 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท สำหรับการดำรงเงินกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยได้ใช้เงินฝากประจำจำนวน 2.1 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท เป็นการ
 ดำรงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
 เงื่อนไขในการออกใบอนุญาติ และการต่ออายุใบอนุญาติให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ซึ่ง
 กำหนดให้บริษัทย่อยต้องดำรงไว้ซึ่งกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ
 0.25 ของรายได้จากค่าบำเหน็จสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยได้ใช้เงินฝากออมทรัพย์จำนวน 0.1 ล้านบาทค้ำประกันการปฏิบัติ
 หน้าที่ตามสัญญาตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ประเภทบัตรเครดิต

12 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
	(พันบาท)			
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน				
ตัดจำหน่าย				
พันธบัตรรัฐบาล	50,258		50,307	
หุ้นกู้	439,971		366,043	
หุ้นกู้คือยสิทธิ	40,000		40,000	
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	(1,189)		(1,850)	
รวม	529,040		454,500	
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์หุ้นสามัญ	352,896	531,026	284,426	249,101
หลักทรัพย์หุ้นบริษัทย่อย	9,999	9,999	9,999	9,999
หัก ค่าไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น	178,130	-	(35,325)	-
รวม	541,025	541,025	259,100	259,100

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
	(พันบาท)			
เงินประกันการเช่า				
เงินประกันการเช่า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,695		19,146	
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น	(271)		(649)	
รวม	19,424		18,497	
เงินประกันการเช่า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	6,378		4,177	
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น	(30)		(58)	
รวม	6,348		4,119	
รวมทั้งสิ้น	1,095,837		736,216	

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	ราคาทุน/ ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน/ ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
	(พันบาท)			
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย				
หุ้นกู้	223,387		244,246	
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	20,000		20,000	
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(462)		(1,264)	
รวม	242,925		262,982	

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม	ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่า ยุติธรรม
	(พันบาท)			
ตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
หลักทรัพย์หุ้นสามัญ	352,895	531,025	284,426	249,100
หัก กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้น	178,130	-	(35,326)	-
รวม	531,025	531,025	249,100	249,100
รวมทั้งสิ้น	773,950		512,082	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และหุ้นกู้ค้ำประกันโดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.74 ถึง 5.00 ต่อปี และครบกำหนดภายในเดือนมิถุนายน 2572

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได้ใช้พันธบัตรรัฐบาลจำนวน 50 ล้านบาทเป็นการดำรงเงินกองทุนในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทร่วม	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน		ราคาทุน	งบการเงินรวม	
		ความเป็นเจ้าของ	(ร้อยละ)		มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	เงินปันผล
บริษัท ทีคิวดี จำกัด	ให้คำแนะนำหรือบริการ	2564	2563	2564	2563	2564
(2563 : บริษัท ทีคิวเอเอส จำกัด)	โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	40	40	2,800	1,200	-
รวม				2,800	1,200	-

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เกิดแยกต่อสาธารณะชน

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนของบริษัทร่วมจำนวน 1.6 ล้านบาท และไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับส่วนแบ่งในผลขาดทุนที่เกิดขึ้นกว่ามูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทยังมีส่วนแบ่งผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่รับรู้จำนวน 0.12 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 2.63 ล้านบาท) ซึ่งส่วนแบ่งผลขาดทุน (กำไร) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกลุ่มบริษัทมีจำนวน (2.28) ล้านบาท (2563: 2.09 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทไม่มีการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนเหล่านี้

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สัดส่วน	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	การด้อยค่า (พันบาท)	ราคาทุน-สุทธิ	เงินปันผล
ลักษณะธุรกิจ	ความเป็นเจ้าของ	2564	2563	2564	2563	2564
	(ร้อยละ)	2564	2563	2564	2563	2564
บริษัทร่วม						
บริษัท ทีคิวดี	40	7,000	3,000	(2,800)	-	-
จำกัด (2563 :	40	40	1,200	(1,200)	-	-
บริษัท ทีคิวแอล						
ดี จำกัด)						
โดยวิธีการใช้ชื่อ						
อิลคทหรอนิกส์ผ่าน						
ระบบเครื่องข่าย						
อินเตอร์เน็ต						
รวม			2,800	1,200	(2,800)	(1,200)

กลุ่มบริษัท ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เป็นพิเศษต่อสาธารณะชน

บริษัท ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ทีคิวดี จำกัด (บริษัทร่วม) โดยมีทุนจดทะเบียนเพิ่ม 4 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทดังกล่าวจำนวน 16,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 1.6 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 เท่าเดิม ซึ่งบริษัทร่วมดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง

พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

14	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ	ทุนชำระแล้ว	ราคาทุน	การด้อยค่า	ราคาทุน-สุทธิ	เงินปันผลรับสำหรับปี		
			2564	2564	2563	2564	2563	2564	2563	
			(ร้อยละ)		(พันบาท)					
บริษัทย่อย										
บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์	นายหน้าประกันวินาศภัย	100	100	400,000	410,000	-	410,000	760,000	606,000	
โบรคเกอร์ จำกัด										
บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์	นายหน้าประกันชีวิต	100	100	50,000	50,301	-	50,301	-	-	
โบรคเกอร์ จำกัด										
บริษัท แคมเมท จำกัด	ให้บริการจัดหาและให้คำปรึกษากับลูกค้าธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์	100	100	5,000	5,151	-	5,151	4,000	6,000	
บริษัท ที เอ เอ็ม อินชัวร์รันส์	นายหน้าประกันวินาศภัย	100	100	5,000	5,000	-	5,000	-	-	
โบรคเกอร์ จำกัด										
บริษัท ทีโอ 2020 จำกัด	ลงทุนหรือถือหุ้นในกิจการอื่นทั้งในประเภทและต่างประเทศ	100	100	5,000	5,000	-	5,000	-	-	
บริษัท อีซี เคนดิง จำกัด	สินเชื่อส่วนบุคคล	76	-	50,000	-	-	38,000	-	-	
บริษัท พู ไลฟ์ โบรคเกอร์ จำกัด	นายหน้าประกันชีวิต	51	-	2,000	-	-	250,000	-	-	
บริษัท พูเอ็กซ์พีเรีย โบรคเกอร์ จำกัด	นายหน้าประกันวินาศภัย	51	-	5,000	-	-	16,000	-	-	

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ลักษณะธุรกิจ		ความเป็นเจ้าของ		หุ้นชำระแล้ว		ราคาทุน	การด้อยค่า	ราคาทุน-สุทธิ	เงินปันผลรับต่อหุ้นปี
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(ร้อยละ)									
บริษัท ทีคิวเอ็ม จำกัด	100	-	20,000	-	19,999	-	19,999	-	-	-
	บริการให้คำแนะนำในการ									
	เรียกร้องสิทธิใหม่ทดแทน									
	ด้านประกัน									
รวม	799,451	475,452	-	-	799,451	475,452	-	-	475,452	612,000
บริษัทย่อยทางอ้อม										
บริษัท ชัวร์รับ.คอม จำกัด	60	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บริษัท อีซี เคนดิง จำกัด ดำเนินการจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทลงทุนในบริษัทดังกล่าว จำนวน 499,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 และจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนหุ้นสามัญในบริษัท อีซี เคนดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในกลุ่มผู้บริหารจำนวน 120,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่ในราคารวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 76

บริษัท ชัวร์รับ.คอม จำกัด (บริษัทย่อย) ดำเนินการจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษัทลงทุนในบริษัทดังกล่าวจำนวน 599,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60 ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8

เมษายน 2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษัท ได้ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ทีคิวเอ็ม จำกัด จำนวน 199,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

15 อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม						รวม
	อาคาร	ส่วน ปรับปรุง อาคารและ อาคารเช่า	เครื่อง ตกแต่งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	อุปกรณ์และ ระบบ คอมพิวเตอร์ (พันบาท)	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,759	136,105	190,003	154,293	41,224	158	523,542
เพิ่มขึ้น	-	2,622	9,024	13,605	21,416	1,522	48,189
จำหน่าย	-	(4,209)	(6,063)	(2,111)	(1,800)	-	(14,183)
โอนเข้า (ออก)	-	1,558	122	-	-	(1,680)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ							
1 มกราคม 2564	1,759	136,076	193,086	165,787	60,840	-	557,548
เพิ่มขึ้น	-	1,644	2,472	12,024	-	406	16,546
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ-ราคาทุน	-	457	1,614	24	4,271	-	6,366
จำหน่าย	-	(680)	(5,324)	(3,829)	-	-	(9,833)
โอน	-	391	15	-	-	(406)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,759	137,888	191,863	174,006	65,111	-	570,627
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,759	99,262	169,288	136,333	37,302	-	443,944
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	8,905	9,681	10,360	4,567	-	33,513
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย และตัดจำหน่าย	-	(4,195)	(5,933)	(2,110)	(1,349)	-	(13,587)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ							
1 มกราคม 2564	1,759	103,972	173,036	144,583	40,520	-	463,870
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,140	9,531	12,196	4,611	-	33,478
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ-ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี	-	382	1,475	15	1,985	-	3,857
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย และตัดจำหน่าย	-	(658)	(5,244)	(3,819)	-	-	(9,721)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,759	110,836	178,798	152,975	47,116	-	491,484
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	32,104	20,050	21,204	20,320	-	93,678
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	27,052	13,065	21,031	17,995	-	79,143

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (พันบาท)	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	40	292	332
เพิ่มขึ้น	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	40	292	332
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	40	292	332
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	5	113	118
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	8	97	105
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	13	210	223
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	8	78	86
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	21	288	309
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	27	82	109
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	19	4	23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 415.1 ล้านบาท (2563: 387.3 ล้านบาท)

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

16 สินทรัพย์สิทธิการใช้และสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้	ที่ดิน	อาคาร	งบการเงินรวม		
			เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	รวม
			(พันบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	11,127	725,128	6,439	6,543	749,237
เพิ่มขึ้น	-	4,830	622	3,007	8,459
ลดลง	(1,570)	(62,114)	-	(4,415)	(68,099)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(2,818)	(101,603)	(1,592)	(1,628)	(107,641)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ					
1 มกราคม 2564	6,739	566,241	5,469	3,507	581,956
เพิ่มขึ้น	722	19,512	2,501	6,479	29,215
ลดลง	(1,209)	(16,269)	(5,009)	-	(22,487)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(2,776)	(99,128)	(876)	(2,184)	(104,964)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	3,476	470,355	2,085	7,802	483,719

ในปี 2564 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6.7 ล้านบาท (2563: ลดลงเป็นจำนวน 59.6 ล้านบาท)

หนี้สินตามสัญญาเช่า	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(พันบาท)	
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	503,861	598,512
คอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(4,073)	(5,791)
รวม	499,788	592,721
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(99,077)	(98,389)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	400,711	494,332

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	2564	2563
การลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19	16,545	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	104,964	107,641
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,709	2,092
ค่าใช้จ่ายสัญญาเช่าระยะสั้น	325	604
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ำ	56	51

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 101.6 ล้านบาท (2563: 99.6 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีรายการที่มีใช้เงินสดลดลงสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 6.7 ล้านบาท (2563: 59.6 ล้านบาท)

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สินทรัพย์ที่ได้มา จากการซื้อธุรกิจ	ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์	รวม	ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์	รวม
หมายเหตุ	(พันบาท)				
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	88,171	88,171	161	161
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(65,761)	(66,761)	(115)	(115)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
และ 1 มกราคม 2564	-	22,410	22,410	46	46
เพิ่มขึ้น	4	752,661	765,381	-	-
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(25,158)	(6,957)	(32,115)	(46)	(46)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	727,503	28,173	755,676	-	-

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

18 เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ปรับปรุงใหม่)		
		(พันบาท)		
เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัย	-	49,694	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,455	1,923	-	227
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	253,986	97,814	389	203
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	1,513	309	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	336	33	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	165,295	156,245	565	511
รวม	422,585	306,018	954	941

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินฝากธนาคารสำหรับเบี่ยประกันภัยรอนาส่งแก่บริษัทประกันภัยและลูกหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยจำนวน 1,866 ล้านบาท (2563: 1,350 ล้านบาท) รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัท

19 ประมวลการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
		(พันบาท)
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	115,092	102,494
รวม	115,092	102,494

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ล้านบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	102,494	91,001
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	10,817	9,293
ต้นทุนบริการในอดีต	-	-
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	1,708	1,516
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(752)	778
- ข้อสมมติทางการเงิน	(32,665)	(720)
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ในอดีต	39,015	626
รวม	5,598	684
ผลประโยชน์จ่าย	(5,525)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	115,092	102,494

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 18 ล้านบาท (2563: 5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 12 - 18 ปี (2563: 12 - 18 ปี)

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	1.5 - 1.9	1.5 - 1.9
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	1.5 - 5	1.5 - 7.6
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	1.9 - 57.3	0.0 - 57.3

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่

	งบการเงินรวม	
	2564	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	(พันบาท)	
ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
อัตราคิดลด (ข้อสมมติเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	(12,128)	14,445
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ข้อสมมติเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	15,064	(12,888)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ข้อสมมติเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 20)	(18,967)	25,854

	งบการเงินรวม	
	2563	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	(พันบาท)	
ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
อัตราคิดลด (ข้อสมมติเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 0.5)	(5,036)	5,470
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (ข้อสมมติเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 0.5)	6,594	(6,099)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ข้อสมมติเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 0.5)	(7,396)	3,899

20 สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ ในปีปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

21 ส่วนดำเนินงานและการจำแนกรายได้

การจำแนกรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

	งบการเงินรวม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563
	(พันบาท)	
ประเภทสินค้า/บริการหลัก		
รายได้ค่านายหน้าจากธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต	2,036,496	1,848,876
รายได้ค่าบริการจากธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต	1,236,948	1,233,495
รายได้จากการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์	138	138
รวมรายได้	3,273,582	3,082,509
ช่วงเวลาในการรับรู้รายได้		
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	3,273,444	3,082,371
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	138	138
รวมรายได้	3,273,582	3,082,509

รายการการกระทบยอดระหว่างรายได้

	งบการเงินรวม	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563
	(พันบาท)	
รายได้จากลูกค้าภายนอก	3,273,582	3,093,531
รายได้ระหว่างส่วนงาน	61,476	60,993
	3,335,058	3,154,524
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน	(61,476)	(60,993)
รายได้อื่น	-	(11,022)
รวมรายได้	3,273,582	3,082,509

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการในระหว่างงวดปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานที่รายงาน

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้อื่น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสาร หนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุน	596	1,316	595	1,148
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	41	198	-	-
กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่า	16,545	-	-	-
รายได้จากการกลับรายการเจ้าหนี้	22,221	7,550	-	-
รายได้อื่น	13,146	1,958	-	-
รวม	52,549	11,022	595	1,148

รายได้ทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
รายได้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย ราคาทุนตัดจำหน่าย	26,878	35,546	13,632	18,806
รวม	26,878	35,546	13,632	18,806

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	ธุรกิจ		ธุรกิจการให้		รวมส่วนงาน ที่รายงาน	รายการ ปรับปรุงและ ตัดรายการ ระหว่างกัน	งบการเงิน รวม
	นายหน้า ประกัน วินาศภัย	ธุรกิจ นายหน้า ประกันชีวิต	คำปรึกษา เกี่ยวกับ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์	อื่นๆ (พันบาท)			
31 ธันวาคม 2564							
รายได้จากลูกค้าภายนอก	3,142,859	130,585	138	-	3,273,444	-	3,273,582
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	-	60,474	1,002	61,476	(61,476)	-
เงินปันผลรับ	-	-	-	774,193	774,193	(763,999)	10,194
ดอกเบี้ยรับ	13,051	184	32	13,688	26,955	(77)	26,878
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	137,267	5,045	2,819	140	145,271	25,157	170,428
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	203,443	6,350	1,096	528	211,417	(5,031)	206,385
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	805,577	26,372	4,245	773,990	1,610,184	(718,415)	891,769
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	2,106,083	143,531	29,107	2,638,217	4,916,938	(480,542)	4,436,396
หนี้สินรวมของส่วนงาน	1,505,031	25,626	21,112	139,052	1,690,821	(265,011)	1,425,810
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่							
31 ธันวาคม 2563							
รายได้จากลูกค้าภายนอก	3,008,327	83,790	138	1,276	3,093,531	-	3,093,531
รายได้ระหว่างส่วนงาน	2,400	-	60,993	-	63,393	(63,393)	-
เงินปันผลรับ	-	-	-	618,999	618,999	(611,999)	7,000
ดอกเบี้ยรับ	16,382	304	52	18,808	35,546	-	35,546
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	141,044	3,286	2,817	159	147,306	-	147,306
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	163,831	(51)	1,756	1,640	167,176	-	167,176
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน	684,937	(3,814)	7,081	625,663	1,313,867	(611,871)	701,996
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	2,038,780	67,038	30,193	2,265,732	4,401,743	(794,676)	3,607,067
หนี้สินรวมของส่วนงาน	1,489,449	13,440	22,443	1,328	1,526,660	(319,240)	1,207,420

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

จังหวะในการรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ส่วนใหญ่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ายรายใหญ่

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ายรายใหญ่ (มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม) จำนวน 3 รายคิดเป็นจำนวนเงิน 1,534 ล้านบาท (2563: 4 รายคิดเป็นจำนวนเงิน 2,005 ล้านบาท)

22 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
เงินเดือนค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,088,323	1,020,998	630	356
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	618,179	622,190	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	170,428	147,306	131	159
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	4,084	3,808	-	-
ค่าบริการจ่าย	14,775	14,965	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	19,546	18,430	-	-

ในระหว่างปี 2564 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทเป็นจำนวน 20.9 ล้านบาท (2563: จำนวน 19.9 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

23 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	212,026	172,003	319	1,892
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกบันทึกค่าไป (สูงไป)	-	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(5,641)	(4,827)	150	(252)
รวมภาษีเงินได้	206,385	167,176	469	1,640

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจาก				
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	42,691	(5,515)	42,691	(5,515)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,120)	(137)	-	-
รวมภาษีเงินได้	41,571	(5,652)	42,691	(5,515)

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	15 และ 20	1,098,155	15 และ 20	869,171
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้		213,117		173,933
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		120		828
เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้น		(2,038)		(1,400)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		456		2,281
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น		(5,270)		(8,466)
รวม		206,385		167,176

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	20	775,045	20	627,309
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้		155,009		125,462
เงินปันผลที่ได้รับการยกเว้น		(154,838)		(123,800)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		320		-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น		(22)		(22)
รวม		469		1,640

	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
รวม	-	32,649	(153,814)	-
การหักกลบรายการของภาษี	27,210	-	(27,210)	-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ	27,210	32,649	(181,024)	-

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		อื่นๆ	
	1 มกราคม 2564	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)		
สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	703	(426)	-	-	277
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20,495	1,392	1,120	-	23,006
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง					
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	7,065	-	(7,065)	-	-
สำรองการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย	2,159	765	-	-	2,924
สัญญาเช่า	2,227	(1,224)	-	-	1,003
รวม	32,649	507	(5,945)	-	27,210
หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี					
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ความสัมพันธ์กับลูกค้า	-	(5,031)	-	150,532	145,501
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(103)	-	-	(103)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า					
ยุติธรรมของเงินลงทุน	-	-	35,626	-	35,626
	-	(5,134)	35,626	150,532	181,024
สุทธิ	32,649	5,641	(41,571)	(150,532)	(153,814)
	งบการเงินรวม				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		อื่นๆ		
1 มกราคม 2563	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)			
สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี					
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	296	407	-	-	703
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18,200	2,158	137	-	20,495
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง					
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	1,550	-	5,515	-	7,065
สำรองการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย	2,124	35	-	-	2,159
สัญญาเช่า	-	2,227	-	-	2,227
รวม	22,170	4,827	5,652	-	32,649

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ณ วันที่	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2564	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2564
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	253	(150)	-	103
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	7,065	-	(7,065)	-
รวม	7,318	(150)	(7,065)	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	-	-	35,626	35,626
สุทธิ	7,318	(150)	(42,691)	(35,523)

	ณ วันที่	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่
		บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2563	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2563
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	253	-	253
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง				
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	1,550	-	5,515	7,065
รวม	1,550	253	5,515	7,318

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 4.7 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: 2.8 ล้านบาท) (2563: 2.1 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: 1.2 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลแตกต่างชั่วคราวเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งไม่ได้รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวนรวม 0.6 ล้านบาท (2563: 0.8 ล้านบาท)

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	1,550	-	5,515	7,065
รวม	<u>1,550</u>	<u>253</u>	<u>5,515</u>	<u>7,318</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 4.7 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: 2.8 ล้านบาท) (2563: 2.1 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท: 1.2 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลแตกต่างชั่วคราวเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งไม่ได้รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจำนวนรวม 0.6 ล้านบาท (2563: 0.8 ล้านบาท)

24 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อ
สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท ตามที่
กล่าวไว้แล้วในหมายเหตุงบการเงินข้อ 30 ซึ่งกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อนได้ถูกคำนวณใหม่ โดยถือเสมือนว่า
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นที่เสนอรายงาน โดยแสดงการคำนวณ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564 (ปรับปรุงใหม่)	2563 (ปรับปรุงใหม่)	2564 (ปรับปรุงใหม่)	2563 (ปรับปรุงใหม่)
	(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไร สำหรับปีที่เป็นส่วนของ ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	890,431	701,995	774,576	625,669
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว (600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท)	600,000	600,000	600,000	600,000
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	<u>1.48</u>	<u>1.17</u>	<u>1.29</u>	<u>1.04</u>

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

25 เงินปันผล

รายละเอียดเงินปันผลในระหว่างปี 2563 และ 2564 มีดังนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย	อัตราต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2564				
เงินปันผลประจำปี 2563	28 เมษายน 2564	14 พฤษภาคม 2564	1.15	345
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2564	11 สิงหาคม 2564	9 กันยายน 2564	1.45	435
2563				
เงินปันผลประจำปี 2562	29 เมษายน 2563	14 พฤษภาคม 2563	1.10	330
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2563	10 สิงหาคม 2563	8 กันยายน 2563	1.00	300

26 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้ค้ำเบีย้ประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น ค่าเบีย้ประกันภัยรับล่วงหน้า หนี้สินตามสัญญาเช่าและเงินปันผลค้างจ่าย บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว

26.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

26.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม				รวม
	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	มากกว่า 5 ปี	
งบการเงินรวม					
กระแสเงินสดตามสัญญา					
2564					
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น	422,585	422,585	-	-	422,585
ค่าเบี่ยประกันภัยรับล่วงหน้า	81,238	81,238	-	-	81,238
หนี้สินตามสัญญาเช่า	503,861	100,597	403,264	-	503,861
รวม	1,007,684	604,420	403,264	-	1,007,684
2563					
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น	306,019	306,019	-	-	306,019
ค่าเบี่ยประกันภัยรับล่วงหน้า	86,529	86,529	-	-	86,529
หนี้สินตามสัญญาเช่า	598,512	100,109	359,209	139,194	598,512
รวม	991,060	492,657	359,209	139,194	991,060
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
กระแสเงินสดตามสัญญา					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	มากกว่า 5 ปี	รวม
2564					
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้อื่น	954	954	-	-	954
รวม	954	954	-	-	954
2563					
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้อื่น	941	941	-	-	941
รวม	941	941	-	-	941

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

26.3 ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ เนื่องจากธุรกรรมทางการเงินหลักของบริษัทอยู่ในรูปสกุลเงินบาท

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทเนื่องจากส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564 2563

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

778 1,904

หนี้สินทางการเงิน

- -

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร

(ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

59 442

หนี้สินทางการเงิน

- -

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

26.4 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงผลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม			มูลค่ายุติธรรม			
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่า	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
สินทรัพย์ทางการเงิน							
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น							
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	-	ราคาทุนตัด	-	-	39,193	-
หน่วยลงทุน	60,543	-	จำหน่าย -	-	-	60,543	-
			สุทธิ				
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	60,543	-	38,920	38,920	-	39,193	-
รวม	60,543	-	38,920	99,463	-	60,543	-
รวม (พันบาท)							
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น							
หลักทรัพย์หุ้นสามัญ	-	531,026	-	531,026	531,026	-	-
หลักทรัพย์หุ้นบริษัท	-	9,999	-	9,999	-	-	9,999
พันธบัตรรัฐบาล	-	-	50,225	50,225	-	52,024	-
หลักทรัพย์หุ้นกู้	-	-	438,861	438,861	-	451,472	-
หลักทรัพย์หุ้นกู้ค้ำประกัน	-	-	39,954	39,954	-	40,486	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	541,025	529,040	1,070,065	-	40,486	-

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม			มูลค่ายุติธรรม		
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามบัญชี	รวม (พันบาท)	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าสุทธิ				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	มูลค่าตามบัญชี	38,027	-	38,290	-
เงินลงทุนในตราสารหนี้	167	มูลค่าตามบัญชี	167	-	167	-
หน่วยลงทุน	167	มูลค่าตามบัญชี	167	-	-	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	167	มูลค่าตามบัญชี	38,194			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น						
หลักทรัพย์ชั้นสามัญ	-	มูลค่าตามบัญชี	249,101	249,100	-	-
หลักทรัพย์ชั้นบริวาร	-	มูลค่าตามบัญชี	9,999	-	-	9,999
พันธบัตรรัฐบาล	-	มูลค่าตามบัญชี	50,307	-	54,098	-
หลักทรัพย์ชั้นผู้ถือหุ้น	-	มูลค่าตามบัญชี	364,462	-	375,960	-
หลักทรัพย์ชั้นผู้ถือหุ้น	-	มูลค่าตามบัญชี	39,731	-	40,970	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	มูลค่าตามบัญชี	713,600			

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม			
	มูลค่า	มูลค่า	ราคาทุนตัด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
	ยุติธรรมผ่าน	ยุติธรรมผ่าน	จำหน่าย -	รวม	รวม	รวม
	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	สุทธิ	(พันบาท)		
	ขาดทุน	เบ็ดเตล็ดอื่น				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	19,949	-	20,185	-
เงินลงทุนในตราสารหนี้	60,375	-	-	-	60,375	-
หน่วยลงทุน						
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	60,375	-	19,949	80,324		
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น						
หลักทรัพย์หุ้นสามัญ	-	531,025	-	531,025	-	531,025
หลักทรัพย์หุ้นบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
พันธบัตรรัฐบาล	-	-	-	-	-	-
หลักทรัพย์หุ้นกู้	-	-	222,948	222,948	230,822	230,822
หลักทรัพย์หุ้นกู้ดอกเบี้ย	-	-	19,977	19,977	20,243	20,243
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	531,025	242,925	773,950		

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			มูลค่ายุติธรรม		
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าตามบัญชี	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3
	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	รวม	รวม	รวม
	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า			
	ยุติธรรมผ่าน	ยุติธรรมผ่าน	ราคาทุนตัด			
	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	จำหน่าย -			
	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	สุทธิ			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				รวม	ระดับ 1	ระดับ 2
				(พันบาท)		ระดับ 3
						รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น						
หลักทรัพย์ชั้นสามัญ	-	249,100	-	249,100	249,100	-
หลักทรัพย์ชั้นผู้	-	-	243,115	243,115	-	250,791
หลักทรัพย์ชั้นผู้โดยสิทธิ	-	-	19,867	19,867	-	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	249,100	262,982	512,082	-	20,485

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริษัทมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ รายได้ค่าบริการค้างรับและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้ค่าเบี่ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น ค่าเบี่ยประกันรับล่วงหน้า และเงินปันผลค้างจ่ายแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- (ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำนวณ โดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (ค) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออ้างอิงจากแบบจำลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ในกรณีไม่มีราคาตลาด
- (ง) เงินลงทุนในหน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำนวณ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- (จ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

27 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2563: 0.5:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.02:1 (2563: 0.001:1)

28 การผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(พันบาท)	
การผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน		
การออกแบบและพัฒนาระบบ ERP	2,988	2,313
รวม	<u>2,988</u>	<u>2,313</u>

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(พันบาท)	
ภาระผูกพันอื่นๆ		
สัญญาบริการอื่น	3,405	6,687
สัญญาที่ปรึกษาอื่น	8,900	8,720
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	17,950	17,800
รวม	<u>30,255</u>	<u>33,207</u>

29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยมีคดีความที่บุคคลธรรมดาฟ้องร้อง บริษัทย่อยเป็นจำเลยร่วมและคดีความที่บริษัทมีส่วนร่วมรับผิดชอบในคดีแพ่ง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องผิดสัญญานายหน้าประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องร้องจำนวน 5.5 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น รวมทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยกับโจทก์

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าผลของคดีความดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าวไว้ในงบการเงิน ทั้งนี้บริษัทย่อยได้ทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบริษัทประกันภัยรายหนึ่งและได้ทำเรื่องเรียกร้องชดเชยค่าความเสียหายจากบริษัทประกันภัยดังกล่าวแล้ว

30 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว มีผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 600 ล้านหุ้น และได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565

(ข) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565